

ประธาน

การประเมินภาวะสุขภาพพบมีความเสี่ยงสูงทุกคน ได้รับการส่งต่อเพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสมและได้รับการติดตามเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอสม.สาธารณสุข เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเสียงสูงมาเป็นกลุ่มปกติ ร้อยละ 50

ครับทางศูนย์สุขภาพชุมชน ได้ชี้แจงโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนและชุมชนลดเสียงลดโรคตาบอดในเมือง ปี 2560 ใช้งบประมาณ 63,600 บาท ท่านคณะกรรมการทุกท่านจะสอบถามหรือพิจารณาหลักการและเหตุผล หรือว่าการดำเนินการพื้นที่ควบคุมทั้ง 13 หมู่บ้าน กลุ่มเป้าหมายได้ชี้แจงไปแล้ว 6,400 คน เชิญครับที่ท่านใดจะสอบถาม ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม ขออนุญาตขอมติที่ประชุม ให้ยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ ยกมือ 10 ท่าน

ประธานกองทุน

ขออนุญาตโครงการต่อไปครับ

นางโกลัญญา

4) โครงการตรวจคัดกรองและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งทุกชนิด ปี 2560

วัตถุประสงค์ ให้กลุ่มเสียงสูงในโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก มีความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ร้อยละ 80 เพื่อให้กลุ่มสตรีในวัยเจริญพันธุ์สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ และสามารถตรวจเต้านมได้ด้วยตนเองถูกต้อง ร้อยละ 80 เพื่อให้กลุ่มสตรีในวัยเจริญพันธุ์ต้องได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Pap smear ในปี 2560 จำนวนไม่น้อยกว่า 276 คน คิดเป็นร้อยละ 20 กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มสตรีในวัยเจริญพันธุ์อายุ 30-60 ปี จำนวน 400 คน

ระยะเวลาการดำเนินการ ธันวาคม 2559 – เดือนมีนาคม 2560 สถานที่ดำเนินการ ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลในเมือง แนวทางการดำเนินการ จัดทำโครงการนำเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ ประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่ ดำเนินการอบรมกลุ่มเสียงสูง มะเร็งลำไส้ใหญ่ โดยวิธี PAP Smear ประเมินผลและรายงานผลตามระบบรายงานโปรแกรม Pap Registry 2006 ติดตามผลการตรวจมะเร็งปากมดลูกและให้การรักษาพยาบาล งบประมาณ จำนวน 40,000 บาท เป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับแกนนำสตรีและกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม

การประเมินผล ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ประเมินการให้ความร่วมมือของกลุ่มเป้าหมายในการเข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลูก ประเมินความรู้ ให้กลุ่มเสียงสูงในโรคมะเร็งมีความรู้ความเข้าใจ สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มสตรีที่เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในการบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกมากขึ้น กลุ่มสตรีในวัยเจริญพันธุ์สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ดีและตัดสินใจตรวจและรักษามากขึ้น กลุ่มสตรีสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ประธาน

ครับทางศูนย์สุขภาพชุมชน ได้ชี้แจงโครงการตรวจคัดกรองและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งทุกชนิด ปี 2560 ในส่วนเป้าหมายจาก 4 รุ่นๆละ 100 คน เป้าหมาย 400 คน ทั้ง 13 หมู่บ้าน ใช้งบประมาณ 40,000 บาท มีท่านคณะกรรมการทุกท่านจะสอบถามหรือพิจารณาหลักการและเหตุผล เชิญครับ ท่านใดจะสอบถาม ถ้าไม่มีท่านใดจะ